

# สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น

[ ไทย – Thai – تايلاندي ]

ริฎอ อะหมัด สมะดี

ตรวจทานโดย : ทีมงานภาษาไทยเว็บอิสลามแฮ้าส์  
ที่มา : [www.islaminthailand.org](http://www.islaminthailand.org)

2013 - 1434

IslamHouse.com

# ﴿ ما ينبغي معرفته للفتيان والفتيات ﴾

« باللغة التايلاندية »

رضا أحمد صمدي

مراجعة: فريق اللغة التايلاندية بموقع دار الإسلام

المصدر: [www.islaminthailand.org](http://www.islaminthailand.org)

2013 - 1434

IslamHouse.com

แด่ ร็อบบี้ อะหมัด สมะดี

ما ينبغي معرفته للفتيان والفتيات

สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น

สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น

สิ่งที่

สิ่งที่



## คำนำ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

การสรรเสริญทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้น ศานติและความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนบีมุฮัมมัด สาวกของท่าน วงศ์วานของท่าน บรรดาภรรยาของท่าน และผู้ปฏิบัติตามแนวทางของท่าน

สภาพสังคมของเรในปัจจุบันนี้ เป็นสภาพที่ทำให้ผู้ศรัทธาย่อมมีความลำบากในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักการของอัลอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวที่ได้รับผลกระทบอันร้ายแรงจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ปกครองวิตกกังวลในอนาคตของบุตรหลาน

อนึ่ง เยาวชนที่กำลังประสบปัญหาในการวางตัวอย่างถูกต้องในสังคมนี้ หรือในการหาผู้ครอง หรือในการสร้างครอบครัวที่มั่นคง ต้องการข้อตักเตือนให้พวก

เขาเหล่านั้นมีศักยภาพในการเริ่มชีวิตด้วยพื้นฐานแห่ง  
หลักการอิสลามอันเป็นสิ่งที่จะประกันภัยและคุ้มครอง  
ชีวิตของมนุษย์ให้ปลอดภัยในโลกนี้และโลกหน้า

และเนื่องในโอกาสอันศิริมงคลที่ คุณมุฮัมมัด  
ญะมาลุดดีน ซอลิฮี จะสมรสกับ นางสาวสุซนา โต๊ะซา  
และเนื่องในโอกาสที่ท่านได้มาร่วมงานวลิมะคูนนิกาหุ  
เจ้าภาพใคร่ขอให้ท่านรับหนังสือเล่มนี้เป็นอะดียะฮุ ซึ่ง  
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ได้กรุณาเขียนขึ้นเพื่อเป็นการ  
รณรงค์เผยแพร่หลักการศาสนา โดยเฉพาะในวงเยาวชน  
หนุ่มสาว และขอให้ท่านและครอบครัวของท่านได้มี  
ความจำเริญ ความสวัสดิ์ และความมั่นคงในชีวิตของ  
ท่าน

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

เจ้าภาพ

19 มี.ค. 48

## สารบัญ

1. ศาสนา ปัญญา และอารมณ์.....รวมกันได้มั๊ย ?
2. คุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณมั๊ย ?
3. วิจารณ์กับการทำอิบาดะฮ์
4. วิจารณ์ในครอบครัว
5. วิจารณ์กับการแต่งกาย
6. วิจารณ์กับการศึกษา
7. วิจารณ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. วิจารณ์กับสื่อและเทคโนโลยี
9. วิจารณ์กับการเมือง
10. วิจารณ์กับความตาย

# هل يمكن الجمع بين الأوامر الشرعية ورغبات الهوى

## 1. ศาสนา ปัญญา และอารมณ์.....

### รวมกันได้มั๊ย ?

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มนุษย์ทุกคนได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ﷻ ให้มีสติปัญญาเพื่อใช้คิด พินิจพิจารณาและไตร่ตรอง สิ่งต่างๆที่ประสบในชีวิต และปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกัน ว่าเยาวชนหนุ่มสาวนั้นมีสติปัญญาที่สมบูรณ์ อันเป็นลักษณะของผู้ที่บรรลุนิสัยดี ซึ่งในหลักการศาสนาอิสลามเรียกว่า อากิลบาลิหม หมายถึง มีสติปัญญา ทำให้มีความสามารถไตร่ตรอง คำพูดและการกระทำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในความรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำที่ตนประพฤติ และปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่า เยาวชนหนุ่มสาวนั้นมีอารมณ์ใฝ่ต่ำ และมีไฟแรงจนทำให้คนอื่นทำอะไรไม่ทันใจ หรือตาม

ไม่ทันพวกวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เฉลียวฉลาด มี  
 วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีจิตใจที่บริสุทธิ์ จากการยอมรับ  
 ชำงตัน คุณ(ที่เป็นเยาวชนหนุ่มสาว)ต้องยอมรับด้วยว่า  
 บางครั้งบางคราวสิ่งที่เป็นเหตุผลทางปัญญา กับสิ่งที่เป็น  
 ความต้องการทางอารมณ์ อาจไม่ตรงกับหลักการทาง  
 ศาสนา ทำให้คุณสับสนว่าระหว่างความต้องการของ  
 อารมณ์ และเหตุผลทางปัญญาของคุณ กับหลักการของ  
 ศาสนาอิสลามที่คุณนับถืออย่างเคร่งครัดนั้น ส่วนใดที่  
 จำเป็นต้องนำหน้า ? จะใช้ทั้งสามอย่างพร้อมกันได้  
 หรือไม่?

ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่า คุณเป็นบ่าวของอัลลอฮ์  
 และบ่าวของอัลลอฮ์มีหน้าที่รับใช้คำบัญชาของพระองค์  
 เท่านั้น ถึงแม้ว่าคำบัญชานั้นจะไม่สอดคล้องกับความ  
 ต้องการของคุณหรือเหตุผลทางปัญญาของคุณก็ตาม



ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ ﷻ ทรงยกย่องสรรเสริญผู้ศรัทธาที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์โดยไม่อึดอัดหรือแคลงใจ ดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮ์อัลอะหฺซาบอายะฮ์ที่ 36 ว่า

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾

ความว่า “ไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงเมื่ออัลลอฮ์และร่อซูลของพระองค์ ได้กำหนดกิจการใดแล้ว สำหรับพวกเขาไม่มีทางเลือกในเรื่องของพวกเขาและผู้ใดไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และร่อซูลของพระองค์แล้วแน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้ง”

นี่คือเอกลักษณ์ของผู้ศรัทธาชายและหญิง และคุณก็เป็นผู้ศรัทธามีใช่หรือ ? ฉะนั้นคุณต้องมีกฎเกณฑ์ในชีวิตเป็นลำดับ กฎเกณฑ์แรกที่คุณต้องคำนึงถึงเหนือ

กว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือหลักการของศาสนา ซึ่งมีตัวบทจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ ที่เป็นการใช้หรือห้าม คุณต้องตระหนักว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้คือธรรมเนียมแห่งชีวิตเสมือนกฎหมายแม่ ทุกกฎเกณฑ์ทางปัญญา วิชาการ หรือธรรมเนียมประเพณี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายแม่ ไม่เช่นนั้นต้องถือว่าโมฆะ

สำหรับคนที่เข้าใจคำว่า **อิสลาม** อย่างแท้จริงจะรู้ว่า **อิสลาม** แปลว่า ขอมรับ นอบน้อม และมอบหมาย และ **มุสลิม** หรือ **มุสลิมะฮฺ** คือคนที่ขอมรับในหลักการของอิสลาม และเชื่อมั่นในความถูกต้องของศาสนาทุกประการ

ที่กล่าวข้างต้นมิได้หมายรวมว่าคุณต้องขอมรับในหลักการศาสนาโดยไม่มีเหตุผล แต่หมายถึงคุณต้องเชื่อว่าเหตุผลของหลักการศาสนาย่อมถูกต้องกว่าเหตุผลแห่งปัญญาและความต้องการของอารมณ์

บางคนเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในความรู้ของตน จึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านการพิจารณา และการยอมรับด้วยสติปัญญาของตน แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นพระบัญชาแห่งพระเจ้า ผู้เป็นเจ้า คุณเองก็คงเคยเห็นคนที่ปฏิเสธหลักการ โดยอ้างว่าไม่กินกับปัญญา เช่น คนที่ไม่ยอมรับว่าดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ไม่อัลลอฮฺทรงห้าม โดยอ้างว่าเศรษฐกิจมีความจำเป็นต้องใช้ระบบดอกเบี้ย คุณเห็นด้วยมั๊ยว่า การพิจารณาหลักการศาสนาแบบนี้จะทำให้ศาสนาของพระเจ้ากลายเป็นความคิดของมนุษย์ และแทนที่เราจะต้องใช้ชีวิตในโลกนี้ในฐานะเป็นบ่าว เรากลับจะกลายเป็นพระเจ้าของตนเอง ไม่เชื่อไม่ฟังไม่รับสิ่งใดนอกจากความเห็นของตนเอง และคุณคิดว่าถ้ามนุษย์ทุกคนใช้สติปัญญาแบบนี้ สังคมจะเป็นอย่างไร เมื่อทุกคนไม่ยอมรับสิ่งใดนอกจากเหตุผลทางสติปัญญาของตัวเอง ความขัดแย้งย่อมจะเกิดขึ้นในทุกประเด็น แต่ถ้าหากว่ามีกฎเกณฑ์ทางศาสนาควบคุมสติปัญญา และชี้แนะในสิ่งที่ป็นเหตุผลอันที่เที่ยงแท้ ความขัดแย้ง

ย่อมจะลดลง และการยึดในกฎเกณฑ์ของศาสนาี้แหละ  
 ที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนยอมรับในความถูกต้องถึงแม้ว่า  
 ความถูกต้องนั้นจะไม่ได้เกิดจากความคิดของตัวเองก็ตาม  
**อามรฺ** เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลสูงมากในชีวิตของ  
 เรา โดยเฉพาะเมื่อมันจูงเราไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ  
 กระทำ ดังที่อัลลอฮฺ ﷻ ตรัสไว้ว่า

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾

ความว่า “แท้จริง จิตใจของมนุษย์ทุกคนนั้น กระตุ้นข้าง  
 การชั่ว” (ยูซุฟ 53)

บางครั้งสิ่งที่อามรฺกระตุ้นให้เรากระทำถึงแม้  
 จะเป็นความชั่ว แต่เราก็อาจหาเหตุผลทางปัญญามา  
 สนับสนุนสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นข้ออ้างในการกระทำ ทั้งๆ  
 ที่หลักการศาสนาไม่อนุญาตให้กระทำแต่อย่างใด ฉะนั้น  
 นักปราชญ์อิสลามจึงได้มีข้อสรุปจากคำสั่งสอนใน  
 อัลกุรอานและหะดีษ เกี่ยวกับอามรฺไว้ว่า

وَخَالَفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِمَهُمَا  
وَإِنْ هُمَا مَحْضَاكَ النَّصْحَ فَاتَّبِعْهُم

“จงฝืนกิเลสฝืนมารร้าย และอย่าตามอารมณ์

ถึงแม้จะเสนอให้ทำความดีก็ตาม”

คุณเห็นด้วยมั๊ยว่า ความอยากของมนุษย์ย่อมมีอิทธิพลเหนือสติปัญญาอย่างมากทีเดียว เพราะอะไรรู้มั๊ย บางครั้งเรากระทำความชั่ว ทั้งๆที่รู้ว่าเป็นข้อห้ามตามหลักการศาสนา และด้วยเหตุผลทางปัญญาสิ่งนั้นก็ป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต แต่เราก็ยังคือและกระทำอย่างหน้าตาเฉย เช่น การสูบบุหรี่ การจิบเพศตรงข้าม การแต่งตัวเปิดเผยเอาเราะฮฺ ไม่มีอะไรที่จะตีความพฤติกรรมแบบนี้ได้ นอกจากการเชื่อฟังและทำตามอารมณ์อย่างเดียว

สุดท้ายนี้ คำถามที่ได้ตั้งไว้เป็นหัวข้อข้างต้น คุณจะสามารถตอบได้ ถ้าหากว่าคุณมีความเข้มแข็งใน

ด้านการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ มีความเข้มแข็งในการเชื่อฟัง  
ต่อร่อซูล มีความหนักแน่นต่อหลักการของอิสลาม ถ้า  
หากคุณเชื่อในความถูกต้องของคำสั่งสอนของอัลอิสลาม  
และในผลการตอบแทนในวันปรโลก คุณจะมีความมั่นใจ  
อันเข้มงวดต่อตนเอง อันจะทำให้คุณสามารถตอบ  
คำถามดังกล่าวได้

؟ **كَلِمَاتُ الْعَرَبِ الْعَرَبِيَّةِ كَلِمَاتُ الْعَرَبِ**

## 2. คุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณมั๊ย ?

ในการให้สัมภาษณ์ของนักแสดง นักร้อง หรือ  
นักดนตรี เมื่อถูกถามว่าใครเป็นตัวอย่างของคุณ มักจะมี  
คำตอบเหมือนกัน คือบุคคลที่เป็นคารารุ่นเก่าที่มีชื่อเสียง  
ซึ่งเขาพยายามตามรอยเท้าของคาราคนนั้น อนึ่ง  
ทุกคนในสังคมก็ย่อมมีแบบอย่างในชีวิต ซึ่งอาจจะ  
แบบอย่างที่เขาจินตนาการไว้ หรือเป็นแบบอย่างที่มีจริง

แบบอย่างของทุกคนก็มักจะเป็น โครงสร้างแห่งเป้าหมาย  
 ของชีวิตที่ทุกคนต้องบรรลุ โดยพยายามที่จะทำให้  
 ผลงานของตนถึงระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ สำหรับคุณใน  
 ฐานะที่เป็นมุสลิมหรือมุสลิมะฮฺ คุณเคยคิดมั้ว่าขณะที่  
 คุณยังมีอายุเท่านี้ มีความหวังต่ออนาคตที่กว้างไกล คุณ  
 ต้องการทำอะไรในชีวิตของคุณ ผมจะเล่าให้คุณฟังถึง  
 เป้าหมายของเยาวชนหนุ่มสาวปัจจุบันนี้ แม้กระทั่งใน  
 หมู่เยาวชนหนุ่มสาวมุสลิมเขาคิดอย่างไร

อยากจะเรียนรู้ อยากได้ปริญญา อยากเรียนสูง  
 อยากมีอาชีพ อยากมีรายได้สูง อยากมีรถยนต์ บ้านหลัง  
 ใหญ่ คู่ครองที่น่าพึงพอใจ อยากให้สังคมเคารพนับถือ  
 ให้เกียรติยกย่อง อยากดัง อยากมีอำนาจ อยากเป็นคน  
 รวย อยากไปเที่ยวทั่วโลก อยากพบคาราคาคนนั้นคนนี้ นี้  
 แหะละครับเป้าหมายของเยาวชนหนุ่มสาวบางคน บางคน  
 ก็ไม่มีเป้าหมายเลย ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ โดยไม่คำนึงถึง  
 อนาคต ช่วงนี้จะซื้อมือถือรุ่นไหน ช่วงนี้จะไปเที่ยวที่

ไหน วันนี้จะคูนั่งเรื่องอะไร แต่ออกนาคของตัวเอง  
การศึกษา บทบาทในสังคม หรือแม้กระทั่งเรื่อง  
ครอบครัวอาจไม่เคยคิดถึงเลย ซึ่งสภาพเหล่านี้ทำให้  
วัยรุ่นไม่สามารถพัฒนาชีวิตของตัวเอง เมื่อต้องเผชิญกับ  
อุปสรรคบางประการก็มักจะล้มเหลว ใครที่ศึกษา  
คัมภีร์อัลกุรอานและหะดีษของท่านนบี ﷺ จะพบว่า  
คำสั่งสอนของอัลอิสลาม ต้องการให้มนุษย์มองชีวิตของ  
ตนเสมือนโครงการที่ต้องสัมฤทธิ์ผล โดยมีฐานและ  
อาคารเป็นรูปแบบ วัสดุต่างๆคือเครื่องมือที่จะทำให้  
โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามที่อิสลามสอนไว้ คือ  
ความสำเร็จอย่างครบถ้วน ซึ่งอัลกุรอานได้พูดถึง  
ความสำเร็จที่เป็นชัยชนะอย่างแน่นอนว่า

﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾



ความว่า “และผู้ใดที่ถูกให้ห่างไกลจากไฟนรก และถูกให้  
 เข้าสู่สวรรค์แล้วไซ้ร้ แน่แน่นอนเขาได้รับชัยชนะ และชีวิต  
 ความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ฉันมิใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวก  
 ประโยชน์แห่งการหลอกลวงเท่านั้น” (อาลิอิมรอน 185)

ดังนั้น หากความสำเร็จของชีวิตในโลกนี้ไม่ได้  
 เป็นสัญญาณว่าจะสำเร็จในโลกหน้า ก็ถือเป็นการขาดทุน  
 อย่างแน่นอน ส่วนสัญญาณของความสำเร็จในโลกหน้า  
 หากมีปรากฏในโลกนี้ ก็จะบ่งชี้ว่าเป็นกำไรแน่นอน  
 แม้ว่าจะขาดทุนในโลกนี้ก็ตาม อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญ  
 ของมุสลิมทุกคน คุณเคยคิดมั้ย์ว่าคุณจะเป็นชาวนรก  
 หรือชาวสวรรค์ ? คุณเคยคิดมั้ย์ว่าคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อ  
 ไปนรกหรือไปสวรรค์ ? คุณเคยตั้งเป้าหมายในชีวิตมั้ย์  
 ว่าต้องเข้าสู่สวรรค์ให้ได้ เพราะถ้าโลกหน้าไปอยู่ในนรก  
 แล้ว จะไม่มีโอกาสใช้ชีวิตในชาติอื่นหรือโลกอื่นด้วย

ความสุขแล้ว เพราะสำหรับมุสลิมแล้วย่อมเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะชวนขวยสะสมความดีเพื่อเป็นเสบียงในโลกหน้า คุณรู้มั๊ยว่าเป้าหมายแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้มากมาย มันจะมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกและพิจารณาสิ่งที่จะต้องกระทำในชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้

คุณลองคิดดูสิว่า คนที่อยากเข้าสวรรค์เขาจะดื่มเหล้ามั๊ย สูบบุหรี่มั๊ย ดูหนังโป๊หนังฝรั่งหนังจีน ฟังเพลงฟังดนตรี เทียวกลางคืน เขาจะทำแบบนี้มั๊ย ? มันเป็นพฤติกรรมของคนที่อยากเข้านรกมากกว่า ก็มีเหมือนกันคนที่อยากเข้าสวรรค์ แต่เมื่อถึงวันกิยามะฮุจะแน่นแห่งความดีไม่อำนวยให้เข้าสวรรค์ จึงต้องชำระบาปไปถ่โทษในไฟนรกเสียก่อน คุณคงไม่อยากแหวะเข้านรกเลยใช่ไหม ถ้าเช่นนั้นคุณก็ต้องตัดสินใจว่าชีวิตของคุณจะเป็นชีวิตของชาวนรกหรือชาวสวรรค์ คุณจะดำเนินชีวิตตามนโยบายของผู้แสวงหาเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือชัยชนะใน

โลกหน้า หรือจะใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายแบบนี้เลย ชีวิตของคุณจะไม่มีรสชาติไม่มีความสุข มีหลายคนที่ใช้ชีวิตแบบสะเปะสะปะเร่ร่อนไม่มีเป้าหมาย คิดแต่จะแสวงหาความสุขใส่ตัวเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มสาว ครั้นเมื่อถึงวัยชราก็ได้แต่เสียใจว่าชีวิตของตนเสียไปด้วยสิ่งไร้สาระที่ไม่เป็นคุณประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า

คุณอย่าคิดแบบนี้ คุณเป็นหนุ่มเป็นสาว มีสุขภาพดี มีพลัง ไฟแรง มีความสามารถ ทำไมคุณไม่ทำตัวให้ตัวอย่างที่ดีของสังคม เพื่อสืบทอดความดีอย่างต่อเนื่องในชีวิตของคุณ เพราะแบบนี้แหละคุณจะได้รับความเมตตาจากพระเจ้าอย่างแน่นอน

## الفتيان والفتيات والعبادة

### 3. วิจารณ์กับการทำอิบาดะฮ์

ในฐานะที่คุณเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ คุณคิดว่าหน้าที่ของบ่าวมีอะไรบ้าง หรือคุณเข้าใจว่าชีวิตของคุณเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ คุณเท่านั้นที่จะกำหนดหน้าที่และสิทธิของคุณโดยไม่คำนึงว่าคุณมีพระเจ้า คุณมีศาสนา คุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณ ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ ﷻ ได้ตรัสไว้ว่า

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

ความว่า "และข้ามิได้สร้างฉินและมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า" (อัซซาริยาต 56)

﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  
فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾

ความว่า "นั่นแหละคืออัลลอฮ์ ผู้เป็นพระเจ้าของพวกเจ้า ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ได้รับการเคารพสักการะ นอกจากพระองค์ ผู้ทรงบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้น พวกเจ้าจงเคารพสักการะพระองค์เถิด และพระองค์ทรงเป็นผู้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษาในทุกสิ่งทุกอย่าง" (อัลอันอาม 102)

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความโพรคปราน ความเมตตา กรุณา และความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ ﷻ มีอยู่อย่างมากมายในชีวิตของคุณ คุณเองก็ยอมรับว่าคุณต้องขอบคุณ(ซูโกร)ต่ออัลลอฮ์ ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ หน้าที่ตรงนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าการขอบคุณ(ซูโกร)ต่ออัลลอฮ์นั้นมิใช่เพียงการกล่าวคำสรรเสริญคำขอบคุณต่ออัลลอฮ์เท่านั้น แต่คุณต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาให้เหมาะสมกับหลักการที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ นั่นแหละคือการขอบคุณที่แท้จริง ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในซูเราะฮ์สะบะอ์ อายะฮ์ที่ 13 ว่า

﴿ اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا  
 وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴾

ความว่า "วงศ์วานของดาวิดเอ๋ย พวกเจ้าจงทำงานเถิด เพื่อเป็นการขอบคุณ และส่วนน้อยแห่งปวงบ่าวของเราที่เป็นผู้ขอบคุณ"

คุณเห็นด้วยมั๊ยว่าคนเข้าใจ การขอบคุณอัลลอฮ์ อย่างคลาดเคลื่อน เข้าใจว่าการกล่าว อัลฮัมดุลิลลาฮ์ ถือเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์แล้ว แต่การขอบคุณอัลลอฮ์มีความหมายที่กว้างกว่านี้ เช่น คนที่ได้ทรัพย์สินเงินทองแล้วกล่าว "อัลฮัมดุลิลลาฮ์" แต่กลับนำทรัพย์สินนี้ไปซื้อบุหรี่ คุหนั๋ง หรือใช้ในสิ่งที่ไร้สาระ คุณคิดว่าคนๆนี้ได้ขอบคุณอัลลอฮ์จริงมั๊ย ? หรือผู้หญิงคนหนึ่งมีความสวยงามอันเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ทรงให้แก่นาง แต่นางได้นำความสวยงามไปใช้ในแนวทางที่ไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าทรงสร้าง เช่น เปิดเผยเอาเราะฮ์

ไม่คลุมหิญาบตามหลักการ ทั้งๆที่ตัวเองก็กล่าวอยู่เสมอว่า “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” คนๆนี้ถือว่าชอบคุณอัลลอฮฺในความสวยงามที่ตนมีอยู่มัย ? หรือชายคนหนึ่งมีสุขภาพพลานามัยดี แต่นำสุขภาพและพลังของตนไปข่มขู่รังแกชาวบ้าน คนๆนี้จะมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตน โดยจะถูกสอบสวนในสุขภาพที่อัลลอฮฺให้ไว้ ว่าได้นำไปใช้อย่างไรบ้าง

ท่านนบี ﷺ ได้กล่าวไว้ว่า

... سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ...

وذكر منهم : شابٌ نشأ في طاعةِ الله

ความว่า “เจ็ดคนที่อัลลอฮฺจะให้อยู่ภายใต้ร่มเงาพระบัลลังก์ของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงานอกจากร่มเงาของพระองค์ (หนึ่งในเจ็ดคนคือ) ชายหนุ่ม(หรือหญิงสาว)คนหนึ่งเติบโตด้วยการทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ”

การทำอิบาอะฮฺ มิใช่การทำหน้าที่ต่อพระเจ้าเท่านั้น หากเป็นกิจวัตรสำคัญในชีวิตของคุณที่จะเป็นระเบียบและรสชาติแห่งชีวิตของคุณ คุณเคยคิดมั้ว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺ ﷻ ทรงสร้างไว้ในโลกจักรวาลนี้ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ เช่น ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และกฎธรรมชาติที่อัลลอฮฺทรงกำหนดไว้ ต่างก็ปฏิบัติตามพระกำหนดของอัลลอฮฺอย่างเต็มที่ แต่คนที่ฝืนคำสั่งของพระเจ้าและไม่ยอมมอบน้อมต่อคำบัญชาของอัลลอฮฺนั้นเป็นมนุษย์ที่ผิดปกติ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในโลกนี้ที่ฝืนพระกำหนดของอัลลอฮฺ บรรดาดวงดาว ภูเขา ต้นไม้ และสรรพสิ่งต่างๆ ก็ยังกราบและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า แต่มนุษย์บางคนกลับไม่ยอมเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺแต่อย่างใด (ดูซูเราะฮฺอัลอิสรออฺ อายะฮฺที่ 44 และซูเราะฮฺฮัมซะฮฺ อายะฮฺที่ 6)

เยาวชนหนุ่มสาวยุคนี้ มีระเบียบในการบริหารเวลา รู้ประโยชน์รู้อันตราย ใช้เวลาด้วยความหวังและ



ตระหนี่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่น่าเสียดายมากที่การบริหารเวลาของเยาวชนหนุ่มสาวยุคนี้ ไม่คำนึงถึงเรื่องอิบาดะฮ์หรืออาจไม่ให้ความสำคัญเลย จะไปศึกษาเรียนรู้ ไปทำธุระ หรือไปท่องเที่ยว ก็ไม่มีการวางแผนว่าจะปฏิบัติอิบาดะฮ์อย่างไร จะนัดเพื่อนก็ไม่ระวังเวลาละหมาด เดินทางก็ไม่คำนวณเวลาให้อำนวยต่อการปฏิบัติอิบาดะฮ์อย่างสะดวก บางครั้งทำกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างเพลิดเพลินจนทำให้ทั้งการละหมาดโดยสิ้นเชิง นี่เรากำลังพูดถึงกันถึงการละหมาดฟิรฎูเท่านั้น เรื่องการปฏิบัติซุนนะฮ์ อ่านกุรอาน ซิกรุลลอฮ์ ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลต่อเยาวชนหนุ่มสาวของเราเช่นกัน เยาวชนส่วนมากไม่เอาใจใส่ต่อการทำอิบาดะฮ์อื่นๆนอกเหนือจากฟิรฎู อาทิเช่น ละหมาดซุนนะฮ์ ถือศีลอดซุนนะฮ์ ซิกรุลลอฮ์ยามเช้าและยามเย็น หรือการอ่านอัลกุรอาน

เหตุไฉนวัยรุ่นมุสลิมของเราจึงไม่มีความภูมิใจในการทำอิบาดะฮ์ของตัวเอง ? พออยู่กับเพื่อนและถึงเวลา

ละหมาด ก็ไม่กล้าขอตัวเพื่อไปมัสยิดละหมาดตรงเวลา หรือไม่กล้าละหมาดกลางทางเมื่อถึงเวลาที่ต้องละหมาด บางคนถึงขั้นอายเพื่อนถ้าเพื่อนรู้ว่าตัวเองละหมาด หรือ รักษาเวลาละหมาด

อย่างนะคุณ ! คนที่ไม่เข้มแข็งและหนักแน่นกับหลักการนั้น ย่อมเป็นคนที่มึนบุคลิกภาพอ่อนไหวและจี๋ขลาด ซึ่งเยาวชนมุสลิมที่เป็นแบบนี้จะไม่สามารถขับเคลื่อนซึ่งความก้าวหน้าของสังคมมุสลิมแต่อย่างใด ซ้ำร้ายอาจเป็นผู้ซัดขวางหรือทำลายสังคมมุสลิมเสียด้วย

คุณลองดู ปฏิบัติอิบาดะฮ์อย่างเคร่งครัด  
 ละหมาดตรงเวลา รักษาละหมาดญะมาอะฮ์ที่มัสยิด  
 ผูกพันกับอัลกุรอานและความรู้ทางศาสนา ลองดูว่าชีวิต  
 ของคุณจะเป็นอย่างไร ?

## الفتيان والفتيات والأسرة

### 4. วัยรุ่นในครอบครัว

ปัจจัยสำคัญแห่งความอบอุ่นในครอบครัวนั้น คือการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล และการยอมรับในความถูกต้อง โดยมีความเคารพนับถือต่อผู้ใหญ่และใช้หลักเมตตาธรรมกับผู้น้อย

เขาพูดกันมากกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจวัยรุ่น หรือ ผู้ปกครองไม่ทันใจเยาวชนหนุ่มสาว ทำให้เกิดกำแพงสูงกั้นระหว่างคนในครอบครัวเดียว เขาว่าอย่างนั้น ก็มีความจริงส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับในความเข้าใจดังกล่าว แต่สิ่งที่ค่อนข้างไม่มีใครพูดถึงคือ การที่ครอบครัวไม่อบอุ่นก็เพราะไม่ยึดในหลักการศาสนาเป็นที่ตั้ง ถ้าหากยึดหลักการศาสนาเป็นที่ตั้งในครอบครัวแล้ว พ่อ แม่ และลูกๆ ย่อมรู้ถึงหน้าที่และสิทธิของตน ทำให้ต้องปฏิบัติตามนั้นไปโดยปริยาย

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ สามิไม่เข้าใจในหน้าที่ตามหลักการศาสนา ภรรยาไม่ยอมรับในหน้าที่ตามหลักการศาสนา หรือลูกๆไม่ได้รับการอบรมด้วยหลักการศาสนา ทำให้แต่ละฝ่ายมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ผมจะยกตัวอย่างให้คุณพิจารณา... ความอบอุ่นไม่เกิดขึ้นในครอบครัวก็เพราะไม่ค่อยคุยกันใช่ไหม ? ไม่ค่อยหันหน้าปรึกษาหารือกัน ทำไมหรือ? ก็เพราะสมาชิกครอบครัวแม้แต่คูโทรทัศน์คู่ละครดูลอด พอจะพูดพอจะคุย คนนี้ว่างแต่คนโน้นไม่ว่างดูหนังอยู่ พอจะปรึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใด คนโน้นไม่ว่างดูบอลอยู่ สภาพเช่นนี้แหละที่ปรากฏในแทบทุกครอบครัว แล้วความอบอุ่นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ? คุณลองนึกถึงบรรพบุรุษที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีระบบสื่อสารเหมือนปัจจุบัน ไม่มีทีวี ไม่มีวีซีดี ดีวีดี ไม่มีอินเทอร์เน็ต เขาอยู่กันอย่างไร? แน่นอน เขาต้องหันหน้าคุยกันเพราะไม่มีเรื่อง

อื่นที่จะทำ ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวยุคก่อนย่อมเกิดจากการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ แต่ปัจจุบันนี้แทบตัวใครตัวมัน แม้กระทั่งปัญหาส่วนตัวของคนในครอบครัว คนนอกกลับรู้ก่อนคนใน ทำไมเล่า?

คุณเห็นด้วยมั้ยว่าพวกวัยรุ่นนี้แหละ พอมีปัญหา ก็ไปปรึกษาคนโน้นคนนี้ แต่คนในครอบครัวแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลย คุณอาจจะพูดว่า ก็พ่อแม่ฉันนี่แหละไม่ยอมฟัง ไม่ให้โอกาสพูด อาจใช่ แต่ทำไมคุณไม่ลองเข้าไปเสนอปัญหาของคุณ และขอความช่วยเหลือความอนุเคราะห์จากคนใกล้ชิดในครอบครัวก่อน การริเริ่มความผูกพันแบบนี้จากคุณ เป็นการสร้างความอบอุ่นในเบื้องต้น แต่ถ้าหากคุณหันหลังให้ คนโน้นไม่สน คนนี้ไม่เกี่ยว สภาพครอบครัวจะยิ่งแย่ไปกว่านี้อีก

คุณดูซิว่าในชีวิตของท่านนบี ﷺ มีอะไรมากมายที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนและอุทาหรณ์ ท่านนบี

ให้สละมแก่ทุกคนแม้กระทั่งเด็กอายุน้อย รับประทาน  
อาหารกับเด็กๆ และสั่งสอนมารยาทต่างๆ ปฏิบัติต่อ  
ภรรยาของท่านด้วยคำพูดที่นุ่มนวล และพฤติกรรมที่  
น่ารัก แม้กระทั่งกับคนรับใช้ในบ้านของท่าน ถ้าทำ  
อะไรผิด ท่านก็จะไม่พูดจានอกจากคำพูดที่สร้างสรรค์  
ซึ่งทำให้ความอบอุ่นยอมเกิดขึ้น คุณเคยรู้มั๊ย ว่าท่านนบี  
เคยวิ่งแข่งกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ(ในสถานที่โล่งไม่มีใคร  
อยู่) และเมื่อท่านนบีเห็นท่านหญิงอาอิชะฮฺมิของเล่น  
ท่านนบีก็ร่วมเล่นด้วย เมื่อคนใช้ของท่านทำของแตก  
เสียหาย ท่านนบีก็ไม่ตำหนิเขา กิดคูตี ความอบอุ่นจะไม่  
เกิดขึ้นได้อย่างไรในครอบครัวแบบนี้

เราอาจจะยอมรับว่า ความห่างเหินของสมาชิก  
ในครอบครัว ส่วนหนึ่งเป็นความผิดของผู้ใหญ่ แต่คุณก็  
ต้องยอมรับด้วยว่า พวกเขาวิญร่นส่วนมากไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่  
ถ้าเป็นไปด้วยเหตุผลด้วยหลักการก็ไม่ว่ากัน เช่น พ่อ  
ฝากลูกซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ แต่ลูกไม่ยอมเพราะเป็นสิ่ง

หะรอมในหลักการศาสนา หรือลูกจะไปละหมาดที่  
มัสยิดแต่แม่ไม่ให้ไป หรือลูกสาวจะคลุมหิญาบแต่พ่อ  
แม่ไม่อนุญาต การเชื่อฟังในหลักการย่อมมีความสำคัญ  
มากกว่าการเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่ แต่เมื่อความผิดอยู่  
กับฝ่ายวัยรุ่นหนุ่มสาว โฉนเลยหลักการหรือเหตุผลจึง  
ไม่สัมฤทธิ์ผล ?

ผมมีข้อเสนอแนะที่อยากให้คุณนำไปใช้ในช่วงวัย  
นี้ของคุณ คุณต้องตระหนักว่าข้อผูกพันระหว่างคุณกับ  
ครอบครัวคือเลือดเนื้อที่อิงจากกัน และเป็นเชื้อสาย  
แห่งความเป็นพ่อแม่ ความเป็นลูกหลาน และความเป็นพี่น้อง  
อย่างไรก็ตาม เลือดเนื้อจะเป็นน้ำไปไม่ได้ เพื่อนฝูง  
จะสำคัญกว่าพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ หากคุณพยายามเสาะหา  
ความอบอุ่นในบ้านของคุณกับสมาชิกครอบครัวของคุณ  
ด้วยความจริงใจ ผมรับประกันว่าคุณจะพบสิ่งที่คุณ  
ต้องการ

## الفتيان والفتيات واللابس والأزياء

### 5. วิทยุกับการแต่งกาย

เรื่องที่สังคมพูดกันเสมอ คือการแต่งกายของวัยรุ่นสมัยนี้ คงไม่ต้องยกตัวอย่างมายืนยันในเรื่องนี้ เพราะมันปรากฏในทุกสถานที่อย่างเปิดเผย และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ที่ทำให้เยาวชนหนุ่มสาวไหลลื่นไปตามกระแสแฟชั่น ด้วยความอยากเลียนแบบ และค่านิยมที่ทำให้วัยรุ่นไม่พินิจพิจารณาในประเด็นนี้อย่างลึกซึ้ง

เยาวชนบางคนอาจคิดว่า เรื่องการแต่งกายทำไมจะต้องเป็นปัญหา สร้างความเดือดร้อนกับใคร ทำไมเอาประเด็นเล็กน้อยมาสร้างเป็นปัญหาใหญ่โต แต่คุณเห็นด้วยมั๊ยว่าเรื่องการแต่งกายนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับคนที่มิปัญญา ชุด เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องนุ่งห่ม เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่จะบ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ภายใน



สมองและจิตใจ อาทิเช่น คนที่ชอบสวมเสื้อผ้ารัดรูป หรือเปิดเผยอวัยวะที่ต้องปกปิดตามหลักการ หรือชอบแสดงความสวยงาม คนเหล่านี้ต้องมีอะไรในเจตนาธรรม์ของเขาสักอย่างหนึ่ง คุณเห็นด้วยมั๊ย ? หรือคนที่แต่งตัวแปลกๆเหมือนพวกชิปี้ หรือกลุ่มต่างๆที่เกิดในตะวันตกและถูกนำมาเป็นตัวอย่างในสังคมของเรา เช่น กลุ่มกะเทย กลุ่มเร่ร่อนที่ไม่ชอบอยู่กับครอบครัว กลุ่มผู้ชายที่ไว้ผมยาวหรือผู้หญิงที่ตัดผมสั้น มันเป็นความปั่นป่วนในสมองพวกนี้ ก่อนที่จะมาเป็นความปั่นป่วนด้วยพฤติกรรมของพวกเขาในสังคม ไข่แล้ว ! ความวุ่นวายในสังคมส่วนมากก็มาจากพวกนี้แหละ

อิสลามไม่ได้ระบุว่าคุณต้องแต่งกายในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด แต่มีเงื่อนไขที่ศาสนาสอนไว้สำหรับเครื่องนุ่งห่มของมุสลิมและมุสลิมะฮ์ดังนี้

1. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ปิดบังอวัยวะที่ศาสนาใช้ให้ปิดบัง สำหรับผู้หญิงคือร่างกายทั้งหมดรวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือด้วยในบางทัศนะ หรือเว้นใบหน้าและฝ่ามือในอีกทัศนะ
2. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่รัดรูป ไม่ว่าจะ เป็นชายหรือหญิง
3. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่เลียนแบบพวก กาфирหรือฟาลิก(คือคนชั่ว)
4. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่เลียนแบบเพศตรงข้าม เช่น ผู้หญิงนุ่งกางเกง ผู้ชายแต่งกายแบบผู้หญิง
5. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่มีความประสงค์ที่จะแต่งเพื่อโอ้อวดหรือดูถูกผู้อื่น
6. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่ฟุ่มเฟือยเหมาะสมกับความสามารถที่จะหามาได้
7. สำหรับสตรี ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่มี การประดับประดา เพราะวัตถุประสงค์ของเครื่องแต่ง

กายของสตรีคือ เพื่อปกปิดและสงวนความงามแห่ง  
 ความเป็นผู้หญิง เพื่อสำรวมตนตามบัญญัติของอิสลาม

ถ้าคุณศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ คุณ  
 จะได้คำตอบอย่างชัดเจนว่า กางเกงเอวต่ำหรือไม่ต่ำ  
 กระโปรงรัดรูปสั้นถึงหัวเข่าหรือเหนือหัวเข่า เสื้อรัดรูป  
 ไชว้สะคือ ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่สวนกับหลักการ  
 อิสลาม ทำลายมารยาทจริยธรรมของมุสลิม และนำมา  
 ซึ่งภัยอันตรายต่อผู้แต่งกายแบบนี้และต่อสังคมโดยทั่วไป

คุณรู้มั๊ยว่ามีนักสังคมศาสตร์ได้ทำงานวิจัยเกี่ยว  
 กับผู้ที่ข่มขืนสตรี ซึ่งมีคำถามข้อหนึ่งว่าอะไรที่ทำให้ผู้  
 ข่มขืนเริ่มสนใจในเหยื่อ ? เปอร์เซ็นต์ส่วนมากตอบว่า  
 ผมของผู้หญิง นั่นคือจุดเริ่มของอารมณ์คนแบบนี้ แสดง  
 ให้เห็นว่าอิสลามเป็นสังขธรรม เพราะอิสลามเน้นมากใน  
 เรื่องหิญาบการคลุมศีรษะของสตรี

ปัญหาุ่นวายในสังคม เช่น ฆาตกรรม การลัก  
 ทรัพย์ หรือแม้กระทั่งการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่าง

โรงเรียนหรือสถาบัน มักเกิดจากเรื่องผู้หญิง ซึ่งมักจะมาจากผู้หญิงที่ประพฤติตัวไม่ดี ทำให้เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาระหว่างเพื่อนฝูง และสิ่งที่เลวร้ายมากมายต้องเกิดขึ้นตามมาด้วย

ผมเคยได้ยืมคนต่างศาสนิกพูดกับผมบ่อยครั้ง ว่าพวกเขาเคารพนับถือมุสลิมะฮฺที่คลุมหิญาบปกปิดความสวยงามของร่างกายของเธอ และยิ่งพูดอีกว่าเมื่อมองมุสลิมะฮฺที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วไม่มีอารมณ์เกิดขึ้น มีแต่ความเคารพและความภูมิใจที่สตรีสงวนตัวแบบนี้

จากสถิติทั่วโลกไม่เคยมีผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเนื่องจากคลุมหิญาบปกปิดเอาเราะฮฺอย่างมิดชิด ซึ่งในสังคมมุสลิมทั่วโลกก็มีแบบอย่างให้เห็น ว่ามุสลิมะฮฺที่สำรวมตนและแต่งกายเรียบร้อยตามหลักการอิสลาม ย่อมปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ตรงกันข้ามกับแฟชั่นของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน อันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องวิตกกังวล เพราะแฟชั่นกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความ

ภูมิใจแก่เยาวชนหนุ่มสาว บางคนไม่รู้ลึกถึงความตกต่ำแห่งพฤติกรรมเลวร้ายของตัวเอง แต่กลับภูมิใจในเครื่องแต่งกายของตน และเข้าใจว่าการแต่งตัวทันสมัยจะปิดบังความชั่วร้ายของตนได้ เพราะสังคมนิยมแฟชั่น และใช้เครื่องแต่งกายเป็นบรรทัดฐานในการสำรวจผู้คน คุณคิดว่าคนหล่อคนสวยกับคนมีความรู้มีมารยาท ใครจะเด่นกว่าใครในสังคมของเรา การมองผู้อื่นโดยผิวเผินไม่เจาะลึกถึงความรู้ในสมองและคุณธรรมในจิตใจ เป็นระบบที่เราต้องบอยคอตและประณาม

คุณแต่งตัวดีและเรียบร้อยได้โดยไม่จำเป็นต้องตามกระแสแฟชั่น ปีนี้กางเกงขายาวเลียดาคุ่ม ปีหน้าขาสั้นเลยหัวเข่า ปีนี้กระโปรงยาวปีหน้ากระโปรงสั้น พวกเราก็ตามแบบหลับหูหลับตา ไม่คำนึงถึงหลักการศาสนาอิสลามของเรา คุณต้องมีเอกลักษณ์ของคุณในด้านการแต่งกาย เพราะเสน่ห์ของมุสลิมและมุสลิมะฮฺคือ ความ

บริสุทธิ์ และความสมดุลในทุกกิจกรรมในชีวิตของเขา  
ต่างหาก

## الفتيان والفتيات والتعليق

### 6. วยรู้กับการศึกษา

ความรู้นั้นมีหลายชนิด มีทั้งความรู้ประเภทที่  
จำเป็นต้องรู้และความรู้ที่สมควรรู้ กับความรู้ที่ถ้าไม่รู้ก็  
ไม่เสียหายหรือความรู้ประเภทไร้สาระ

กระบวนการศึกษาในสังคมอุดมไปด้วยความรู้  
ที่เป็นคุณประโยชน์และความรู้ที่เป็นอันตรายต่อศาสนา  
และศีลธรรม ฉะนั้นเราจึงมีหน้าที่คัดเลือกความรู้ที่เป็น  
คุณประโยชน์ให้มีบทบาทในการพัฒนาและปรับปรุงชีวิต  
ของเรา เราอาจเข้าใจว่าความรู้ทุกประเภทสามารถเรียนรู้  
ได้ เช่น บางคนในสังคมมุสลิมอนุโลมให้ตัวเองศึกษา  
เรียนรู้ในแนวทางที่ขัดกับหลักการอิสลาม อาทิเช่น  
เรียนดนตรี ศิลปะที่มีข้อห้าม วิชาไสยศาสตร์ วิชา

โหราศาสตร์ ฯลฯ โดยอ้างว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหาย แต่นั่นคือ  
 ความคิดของผู้ที่ไม่คำนึงถึงคุณค่าแห่งความรู้ ซึ่งใน  
 มุมมองของอิสลาม ต้องการให้เราหลีกเลี่ยงจากความรู้ที่  
 เป็นอันตราย ท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ จึงได้วิงวอนขอ  
 ต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงคุ้มครองท่านจากความรู้ที่ไม่  
 มีคุณประโยชน์

แน่นอนความรู้ที่มีคุณประโยชน์ยิ่ง คือความรู้ที่  
 จะทำให้มนุษย์รู้จักพระเจ้าเป็นเจ้ามากขึ้น ปฏิบัติตนดีขึ้น  
 ซึ่งแหล่งความรู้ประเภทนี้ คือคำสั่งสอนของอัลอิสลาม  
 ดังนั้น การศึกษาพื้นฐานของมุสลิมและมุสลิมะฮ์ทุกคน  
 คือต้องมีความรู้ด้านศาสนาพอสมควร คุณอย่าแย้งว่า  
 วัยรุ่นก็เรียนศาสนาเหมือนกัน เพราะแท้จริงการเรียน  
 ศาสนาในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนฟิรฎูฮ์ยฺนุหรือ  
 ระดับอื่นๆ ก็ไม่ค่อยมีใครเอาใจใส่นัก ถึงแม้จะเรียนแต่  
 ความรู้เหล่านี้ก็จะลบลบไป เพราะไม่มีการทบทวน  
 และไม่มีการพัฒนาการศึกษาศาสนาให้ทันสมัย จนกระทั่ง

ทำให้วัยรุ่นหนุ่มสาวใส่ใจในความรู้สามัญมากกว่าศาสนา บางคนก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับคาราหรือทีมฟุตบอลมากกว่า ความรู้เกี่ยวกับหลักการอิสลามเสียด้วย คุณเห็นด้วยมั๊ย ?

ไฉนเลยที่เขาอ้างว่ารักนบี แต่ไม่รู้รายละเอียดของ ชีวิตประวัติของท่าน ทั้งๆที่รู้รายละเอียดของประวัติ นักร้องหรือนักฟุตบอลอย่างดี

เดี๋ยวนี้มีวิชาอิสลามศึกษาบรรจุในหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการตามโรงเรียนระดับประถม แต่ก็ไม่ เพียงพอสำหรับวัยรุ่นในสมัยนี้ ที่จะต้องเผชิญกับปัญหา มากมาย โดยเฉพาะปัญหาทางวัฒนธรรมและความคิด จึงต้องมีวิชาศาสนาที่เข้มข้นอันเป็นอาวุธสำคัญประหนึ่ง เป็นเกราะป้องกันมิให้เยาวชนหนุ่มสาวล้มเหลว หรือ พ่ายแพ้ในสงครามแห่งความคิดและวัฒนธรรม

คุณลองไปดูในห้องสมุดหรือร้านขายหนังสือ มี อะไรมากมายที่น่าอ่านน่าศึกษา ความสุขแห่งการอ่าน หนังสือเป็นสิ่งที่อรรถาธิบายไม่ได้ นอกจากคุณต้องลิ้ม



รศชาติเอง คุณลองทำตารางในกิจกรรมประจำวัน โดย กำหนดให้มีเวลาในการอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละหนึ่ง ชั่วโมง ในระยะหนึ่งปี คุณจะพบว่าพลังและความหนักแน่นแห่งความรู้เริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และจะรู้สึก ว่าชีวิตของคุณมีรสชาติใหม่ๆ เป็นความสุขอีกประเภท หนึ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน

## الفتيان والفتيات والمجتمع المحيط

### 7. วัยรุ่นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

โลกปัจจุบันและสังคมสมัยนี้ ไม่เหมือนสมัย ปู่ย่าตายาย ในอดีตบรรพบุรุษไม่เคยกังวลว่าเดือนหน้า จะมีกินหรือไม่ ไม่เคยคิดมากกว่าถ้าป่วยจะมีประกัน สังคมรับรองการรักษาหรือไม่ พวกเขาไม่เคยวิตกเลยว่า ถ้าไม่มีพาหนะส่วนตัวสังคมจะมองอย่างไร เรื่อง ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ แทบไม่เป็นอันตราย

เหมือนสมัยนี้ นั่นเป็นตัวอย่างที่ผมเริ่มต้นไว้ เพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ซึ่งคุณต้องยอมรับว่าอุปสรรคและปัญหาในยุคปัจจุบันนี้มีมากมาย จึงต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับยุคปัจจุบัน

ความเสี่ยงในสังคมจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อคุณเพิ่มพูนซึ่งบทบาทและความสัมพันธ์ของคุณในสังคม เนื่องจากว่าคนในปัจจุบันค่อนข้างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การค้าและการทำงานทั่วไปย่อมมีหลายความหมายในสายตาของสังคม ฉะนั้นความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม แม้กระทั่งกิจกรรมเพื่อการกุศลของสถาบันที่ไม่หวังผลประโยชน์ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีภัยอันตรายที่คุณต้องประสบในวงการศึษา หรือแม้กระทั่งเมื่อคุณเดินทางไปธุระที่ไหนก็ตาม ย่อมมีอันตรายและความเสี่ยงระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นหนุ่มเป็นสาว ปัญหาที่จะต้องเผชิญก็มีมากมาย ผมคงไม่ต้องเอ่ยรายละเอียดแห่งความชั่วร้ายความลามก และสิ่งที่น่า

อัปยศที่คุณได้เห็นในสังคม ข่าวสารเกี่ยวกับฆาตกรรม  
โจรกรรมทุกวันนี้ ได้สื่ออะไรมากมายเกี่ยวกับ  
สถานภาพของสังคม ซึ่งเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง  
และความเตรียมพร้อม เพื่อให้เข้าใจปัญหาและรู้จัก  
วิกฤตกับทางรอดและการแก้ไข

ถ้าคนหนึ่งคนใดที่คุณรู้จักมีปัญหาเสียดใจ คุณ  
จะมองว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร วัยรุ่นบางคน  
อาจไม่มองว่าเป็นปัญหา แต่กลับอยากลองแม้ว่ามันจะ  
เสี่ยงก็ตาม บางคนก็มองว่าเป็นภัยพิบัติที่ต้องหลีกเลี่ยงให้  
ห่างไกล โดยไม่สนใจว่าผู้ที่ติดยานั้นมีความยากลำบาก  
อย่างไร บางคนมองปัญหานี้เหมือนกับเป็นปัญหาของ  
ตัวเองจึงทำให้เขาเดือดร้อนแทนคนอื่นด้วย อันเนื่องจาก  
ความรับผิดชอบซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้มีคุณธรรม

วัยรุ่นมุสลิมของเราน่าจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคม  
และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมมา  
เปลี่ยนแปลงเขา เราได้เห็นสังคมเต็มไปด้วยสิ่งอบายมุข

และความลามกหลากหลายประเภท แต่เราไม่เคยคิดถึงจุดยืนของเราต่อภยันตรายเหล่านี้ เราจะเป็นเพียงผู้ระวังกลัวว่าจะได้รับผลกระทบ หรือจะเป็นผู้ต่อสู้และขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากสังคมของเรา

คุณอาจมีเพื่อนสูบบุหรี่ ถ้าคุณอ่อนแอก็อย่าไปยุ่งกับคนเหล่านี้ แต่ถ้าหากคุณมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม คุณจำเป็นต้องพยายามทำให้เพื่อนฝูงของคุณเลิกสูบบุหรี่ทั้งหมด คุณอาจมีเพื่อนบางคนชอบจีบผู้หญิง(หรือผู้ชาย) คุณต้องมีท่าทีในการประณามและชำระสิ่งเหล่านี้จากแวดวงเพื่อนฝูงของคุณ

ประหนึ่งว่าเป็นการทำทาสังคมทั้งหมด บางคนอาจจะพูดว่าฉันคนเดียวจะสามารถแก้ไขปัญหาสังคมทั้งหมดได้หรือ การที่เราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องยากลำบากหรือใหญ่โต เพราะต่างคนต่างคิดและรับผิดชอบ แต่ถ้าหากเยาวชนหนุ่มสาวทุกคนมีทิศทางเดียวในการปรับตัวให้เป็นแบบอย่างอันดีงามและเรียกร้องสังคมให้ปรับปรุง

สภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นนั้น หน้าที่ของแต่ละคนก็จะ  
 เบาลง คุณเริ่มก่อนซิ เริ่มเป็นคนดีและเชิญชวนสู่ความดี  
 เล็กทำความชั่วและปราบปรามความชั่ว แล้วคุณจะเห็น  
 ว่าหลายคนในสังคมจะปฏิบัติตามและกล้าทำเหมือนคุณ  
 เมื่อนั้นคุณก็จะมีผลบุญมหาศาลที่สะสมมาจากความดีที่  
 คนอื่นเลียนแบบคุณ ดังที่ท่านนบี ﷺ กล่าวไว้ว่า

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ . رواه الترمذي

ความว่า "ใครก็ตามที่เรียกเรื่องสู่ความดี เขาก็จะได้รับผล  
 บุญประหนึ่งเป็นผู้กระทำความดี"

## الفتيان والفتيات مع ثورة الإعلام والتقنية

### 8. วัยรุ่นกับสื่อและเทคโนโลยี

การสื่อสารในยุคปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างมาก จนกระทั่งไม่มีใครสามารถตามผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีได้ทัน เพราะมันมีความก้าวหน้าทุกวันที่เดียว คนส่วนมากพูดว่าการสื่อสารเป็นดาบสองคม เนื่องจากมันมีทั้งคุณและโทษ แต่ที่จริงประโยชน์และโทษของมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ต่างหาก อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ คนที่ใช้มันต่างหากที่จะทำให้เครื่องมือนี้มีคุณประโยชน์ต่อชีวิตหรือเป็นความหายนะต่อสังคม โทรศัพท์มือถือช่วยประหยัดเวลา และเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมต่างๆอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดียิ่งสำหรับการทำธุรกิจหรือใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น แต่หากเป็นการสื่อสารเพื่อความชั่ว อาทิเช่น วัยรุ่นหนุ่มสาวที่ใช้พูดคุยกันโดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ และไม่คำนึงถึงข้อผิดพลาดห้ามในอิสลาม

ย่อมส่งผลอันเลวร้ายต่อครอบครัวและสังคม ที่มากน้อย  
 แล้วที่ครอบครัวหลายครอบครัว ชีวิตหลายชีวิต ต้อง  
 ประสบภัยและความวิบัติจากอุบายของผู้ที่ไม่มี  
 รับผิดชอบ โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการ  
 ทำร้ายผู้อื่น คุณเคยคิดมั๊ยว่า ถ้าคุณใช้ชีวิตโดยปราศจาก  
 มือถือคุณจะอยู่ได้มั๊ย คุณจะมีความสุขมั๊ย เรายินี่แหละที่  
 จะต้องเป็นผู้สร้างระบบชีวิต และเป็นผู้กำหนดสิ่งจำเป็น  
 ในชีวิตของเรา

โทรศัพท์ก็เช่นเดียวกัน มันกลายเป็นปัจจัย  
 สำคัญในการสร้างความสนุกสนานในครอบครัว โดยไม่  
 มีใครนึกว่าจะมีสิ่งอื่นมาบิบบบาทแทนโทรศัพท์ได้ จึง  
 เกิดความเข้าใจว่า เมื่อชีวิตของเราผูกพันกับการสื่อสาร  
 หลายประเภท จนทำให้เราคิดว่าชีวิตของเราจะล้มเหลว  
 หากไม่มีระบบการสื่อสารดังกล่าว คุณเคยคิดมั๊ยว่า ถ้า  
 คุณใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องดูทีวี เมื่อต้องการทราบ

ข่าวสารก็ติดตามจากหนังสือพิมพ์ หรือเว็บไซต์ข่าวทาง  
อินเทอร์เน็ต คุณจะสามารดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือไม่

วัฒนธรรมตะวันตกได้นำเสนอรูปแบบแห่งชีวิต  
ของพวกเขาให้ประชาคมโลกบริโภค และต้องการที่จะ  
ใช้ชีวิตเหมือนพวกเขา จึงไม่มีอะไรที่เป็นกิจกรรมโคด  
เด่นในสังคม นอกจากต้องผ่านการประทับตราจากสื่อ  
ตะวันตก แม้กระทั่งความสนใจในประเด็นหนึ่งประเด็น  
ใดก็ต้องรอข้อเสนอแนะจากสื่อตะวันตก ในสังคมไทยวัยรุ่น  
หนุ่มสาวนุ่งกางเกงเอวต่ำ โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์  
อย่างกว้างขวางทางสื่อมวลชน แต่เมื่อเป็นข่าวของ  
ประเทศอเมริกาว่ากางเกงเอวต่ำนั้นจะถูกห้ามในรัฐหนึ่ง  
ก็กลายเป็นข่าวที่มีน้ำหนักพอที่จะกระตุ้นให้นักวิชาการ  
นักสังคม และสื่อ นำเสนอและวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้  
กันอย่างกว้างขวาง

การสื่อสารเปรียบเสมือนแว่นตาที่จะทำให้เรา  
มองเห็นหรือเห็นได้ชัดขึ้น トラบาใดการสื่อสารที่เราใช้มี



รูปแบบและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอื่นที่มีใช้อิสลามนั้น การวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องมุ่งไปตามภาพที่เราได้รับมาจาก แวนตาอันนั้น คุณเห็นด้วยมั๊ย เยาวชนหนุ่มสาวที่เข้าไปดู เว็บไซต์ที่เผยแพร่ชีวิตของชาวตะวันตกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความบันเทิง หรืออื่นๆ พอกลับมาอยู่ในสังคมของเขาก็ย่อมเกิดการเปรียบเทียบ และด้วยการที่เยาวชนค่อยประสบการณ์ อาจเกิดความเข้าใจว่าชีวิตของตนจะไม่สมบูรณ์และบรรลุความสำเร็จจนกว่าจะทำให้ระบอบชีวิตแบบชาวตะวันตกปรากฏในชีวิตของตน และนั่นคือความวิบัติที่เยาวชนหนุ่มสาวต้องประสบหากไม่มีพื้นฐานแห่งอิมาน หรือไม่มีความภูมิใจในศาสนาของตน

เราต้องการให้เยาวชนหนุ่มสาวของเรามีใช้เป็นเพียงผู้บริโภคนเทคโนโลยีและการสื่อสารของผู้อื่นเท่านั้น แต่ต้องการให้พวกเขาเป็นผู้ผลิต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

ชีวิตของมุสลิม อย่างน้อยที่สุดก็เป็นผู้บริโภคแบบ  
 คัดเลือกและรู้จักสรรหาสิ่งที่ดี เพื่อขจัดความชั่วที่ผ่านมา  
 ทางสื่อมิให้มีอิทธิพลหรือความสำคัญในชีวิตของตน

มีนักเขียนท่านหนึ่งเคยวิเคราะห์ว่า คนที่ใช้  
 โทรศัพท์มือถือมักจะเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญ โดยให้  
 เหตุผลว่า คนที่มีความสำคัญนั้นจะไม่มีโอกาสหรือเวลา  
 ใช้มือถือ เช่น บรรดากษัตริย์ ผู้นำประเทศ ซึ่งจะมีคนใช้  
 โทรศัพท์มือถือแทน เพราะพวกเขาเหล่านั้นมีภารกิจ  
 มากมาย วัยรุ่นมุสลิมของเราทำไมไม่คิดบ้างว่า อุปกรณ์  
 สื่อสารและเทคโนโลยีไม่ใช่เครื่องหมายที่แสดงว่าผู้ใช้  
 นั้นเป็นคนสำคัญ หากเป็นเครื่องหมายแห่งความฟุ่มเฟือย  
 สรุ่ยสร่าย และเป็นลักษณะของผู้มีเวลามากแต่ไม่รู้จะใช้  
 ไปอย่างไร

ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เป็นการต่อต้านเทคโนโลยีและ  
 การสื่อสารแต่อย่างใด แต่เป็นการเรียกร้องให้เยาวชน  
 หนุ่มสาวตั้งสติ มีวิจารณญาณและความสมดุลในการ

บริโศกเทคโนโลยี เพราะในชีวิตของเรามีหลายอย่างที่เทคโนโลยีช่วยอะไรไม่ได้ เราก็อย่าหลงตามภาพโฆษณาที่หลอกลวงให้กิเลสของเราจูงใจไปสู่ความวิบัติ โดยไม่รู้ตัว แทนที่มนุษย์จะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสุขในชีวิต แต่เทคโนโลยีกลับเป็นผู้ข่มมนุษย์จนสร้างความลำบากใจให้แก่มนุษย์เสียเอง

## الفتيان والفتيات والسياسة والحكم والإدارة

### 9. วิจารณ์กับการเมือง

การเมืองในสังคมของเราใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลัก ซึ่งในทัศนะของอิสลาม ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ขัดกับหลักการอิสลามในหลายด้าน อาทิ เช่น ด้านความศรัทธา เพราะระบอบประชาธิปไตยให้สิทธิแก่ผู้แทนราษฎรเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย ซึ่งเป็นเอก

สิทธิของพระผู้เป็นเจ้าของท่านนั้น ดังที่อัลลอฮฺ ﷻ ตรัสไว้ว่า  
 ชูเราะฮ์อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 57 ว่า

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

ความว่า “แท้จริงการชี้ขาดนั้นมิใช่เป็นสิทธิของใครอื่น  
 นอกจากเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้น”

ส่วนด้านศีลธรรมและคุณธรรม ระบุอบ  
 ประชาธิปไตยให้ความสำคัญแก่เสียงส่วนมาก โดยไม่  
 คำนึงว่าส่วนมากนั้นยึดในความถูกต้องหรือไม่ จึงส่งผล  
 ให้คนชั่วสามารถอ้างสิทธิของตนเพื่อทำความชั่ว ดังที่  
 เราเห็นพวกกร่วมเพศที่กำลังมีบทบาทและมีอิทธิพลทาง  
 ด้านการเมืองและสังคมในประเทศตะวันตก ก็เพราะ  
 ระบุอบประชาธิปไตยนั้นหลับหูหลับตาต่อสิ่งที่ทำลาย  
 ศีลธรรม ถ้าหากเป็นเสียงส่วนมาก

ระบุอบประชาธิปไตยยังมีผลกระทบที่ร้ายแรง  
 ต่อสถาบันองค์กรต่างๆในสังคม เพราะเป็นระบุอบที่ทำ

ให้ผู้คนในสังคมยึดพรรคพวก หาเสียงโดยปราศจากผลงานและเหตุผล ถนัดในการประชุมนอกรอบ(ลับบี้) ดังกล่าวทั้งปวงเป็นอุปสรรคที่ทำให้เยาวชนหนุ่มสาวอี๊ดอัดหนักใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อบริหารสังคม

นั่นแหละครับ คือสิ่งที่ทำทายเป็นภัยสำหรับพวกคุณ เพราะพวกคุณคือความหวังของสังคม พวกคุณ(ไอ้บรรดาเยาวชนหนุ่มสาว) เป็นอนาคตของสังคมของเรา อย่างมองพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่ผิดหลักการ แล้วนำมาอ้างเป็นอุปสรรค พวกคุณมีหน้าที่ในการศึกษาปัญหาต่างๆ และนำเสนอรูปแบบที่จะไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นหรือให้มีน้อยลง พวกคุณมีหน้าที่ที่จะนำเสนอรูปแบบการบริหารสังคมโดยปราศจากมลทินและความสกปรกของการเมือง อาทิเช่น คอร์รัปชัน สนิบบน และอื่นๆ

แม้ว่าสังคมจะดูถูกหนุ่มสาว แต่พวกคุณอย่า  
ท้อแท้ และอย่ายึดติดกับความผิดที่ถูกสืบทอดมาใน  
สังคมด้วยน้ำมือของผู้ใหญ่บางคน เพราะการยึดติดกับ  
ความผิดของผู้ใหญ่ย่อมเป็นความหายนะในวันปรโลก  
ดังที่อัลลอฮ์ ﷻ ตรัสไว้ว่า

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا

﴿ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا

ความว่า “และพวกเขา(คือผู้ปฏิเสธที่เข้านรก, ดูอาเยฮ์ที่ 64-66)  
กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเรา แท้จริงเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตาม  
บรรดาหัวหน้าของเราและบรรดาผู้ใหญ่ของเรา ดังนั้นพวก  
เขาได้ทำให้พวกเราหลงทาง” (อัลอะหฺซาบ 67)

โดยแน่นอน การยึดติดกับความผิดของผู้ใหญ่  
นั้นไม่เกี่ยวกับการเคารพผู้ใหญ่แต่อย่างใด การเคารพนับ  
ถือผู้ใหญ่ ก็เพราะผู้เป็นใหญ่นั้นใหญ่ด้วยความถูกต้อง  
ไม่ใช่ใหญ่ด้วยอายุและความอาวุโส เพราะแบบหลังนี้

ตามธรรมเนียมประเพณีเขาเรียกกันคนแก่ แต่ผู้ใหญ่คือผู้ที่ยึดมั่นกับความถูกต้องและต่อสู้เพื่อสังคม

คุณอาจเข้าใจว่าผมสั่งให้คุณไม่เคารพผู้ใหญ่ เพราะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสังคมของเรา ว่าเยาวชนหนุ่มสาวที่ไม่ยอมรับในความผิดของบรรพบุรุษ จะถูกกล่าวหาว่าไม่เคารพผู้ใหญ่ จึงอยากให้อำลึงใจกับคุณและตักเตือนว่า หากเป็นความถูกต้องคุณต้องเคารพผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ แต่หากเป็นความผิดตามหลักการศาสนา คุณมีหน้าที่เชื่อฟังพระเจ้าและเป็นเจ้าและปฏิบัติตามหลักการเท่านั้น บทบาทหรือการเคลื่อนไหวของคุณไม่จะเป็นการเมืองหรือการทำงานในสังคมทั่วไป ขอให้คุณยึดในประเด็นนี้ด้วยมาตรการอันเข้มงวด เพื่อให้เยาวชนหนุ่มสาวเป็นความหวังของประชาชาติอิสลามอย่างแท้จริง

## الفتيان والفتيات والموت

### 10. วัยรุ่นกับความตาย

ท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ กล่าวไว้ว่า

يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشْبُ مِنْهُ اثْنَتَانِ : الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ  
وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ . رواه مسلم .

ความว่า “มนุษย์อาจมีอายุมาก แต่จะอยู่ในวัยหนุ่มด้วยสองประการ คือ ความอยากต่อทรัพย์สินสมบัติและความอยากมีอายุยืนนาน” (บันทึกโดยมุสลิม)

เป็นธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนกลัวความตาย ไม่อยากสิ้นชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งจะมองอนาคตของตนไม่เหมือนคนชรา เนื่องจากเข้าใจว่าชีวิตของตนเป็นกรรมสิทธิ์ของตน แต่อันที่จริงอิสลามได้สอนว่ามนุษย์ทุกคนต้องลิ้มรสความตายอย่างแน่นอน ดัง



ที่อัลลอฮฺ ﷻ ตรัสไว้ในซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะฮฺที่  
185 ว่า

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ  
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ .

ความว่า “แต่ละชีวิตนั้นจะได้ลิ้มรสแห่งความตาย และ  
แท้จริง ที่พวกเจ้าจะได้รับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วนนั้น  
คือวันปรโลก และผู้ใดที่ถูกให้ห่างไกลจากไฟนรกและถูกให้  
เข้าสวรรค์แล้วไซ้ แน่นอนเขาก็ชนะแล้ว และชีวิตความ  
เป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นมิใช่อะไรอื่น นอกจากสิ่งอันวาย  
ประโยชน์แห่งการหลอกลวงเท่านั้น”

เยาวชนส่วนมากเข้าใจว่าอายุของตนคงจะยืนยาว  
โดยไม่คำนึงว่าเรื่องความตายเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระเดชา  
นุภาพของพระผู้เป็นเจ้า อันเป็นหลักศรัทธาที่เราต้อง  
เชื่อมั่นและจะต้องมีผลในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกัน

คนที่เข้าใจว่าความตายห่างไกลจากเขา ย่อมมีพฤติกรรมที่หลงลืม ละเลย และไม่เอาใจใส่ต่อหลักการศาสนา โดยอ้างเหตุผลว่ายังมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัว จึงฉวยโอกาสในการประพฤตีสั่งที่ตนชอบทั้งๆที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรมโดยหลักการศาสนา ก็มากนักที่ชัยภูอนมารร้ายจะกระซิบบว่า “จงทำความชั่วเถิด พอแก่ตัวก็เตาบัดได้” นั่นเป็นสภาพที่แท้จริงของมนุษย์ส่วนมาก และบรรดาเยาวชนของเราก็ได้รับผลกระทบจากความเชื่อนี้อย่างมากทีเดียว ก็เพราะความหวังในชีวิตที่ยืนยาวและโอกาสที่กว้างขวาง ทำให้ลืมว่าความตายนั่นเป็นัจธรรมที่อาจปรากฏขึ้นได้ทุกวินาทีในชีวิตของเรา

สถิติของคนที่ตายด้วยสาเหตุต่างๆ จะชี้ให้เห็นว่า เปรอร์เซ็นต์ส่วนมากของผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเป็นเยาวชน ผู้เสียชีวิตด้วยโรคระบาดก็ย่อมไม่มีการคัดเลือก

แต่คนชราเท่านั้น หรือแม้กระทั่งผู้เสียชีวิตด้วยโรคภัย  
ต่างๆ ตามโรงพยาบาลก็มีไม่น้อยที่เป็นวัยรุ่นเพิ่งเริ่มต้น  
ชีวิต คุณลองไปคุยผู้อาศัยเตียงผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทุก  
แห่ง มีจำนวนเท่าไรที่เป็นเยาวชนหนุ่มสาว คุณจะได้ว่า  
ว่าความตายไม่ได้ห่างไกลจากคุณนัก คนเราแค่ข้ามถนน  
ก็เสี่ยงแล้ว นั่งเครื่องบินปัจจุบันนี้ก็ไม่ปลอดภัย หรือ  
แม้กระทั่งการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเทศกาล  
ต่างๆ ก็ต้องเผชิญกับความหายนะสักครั้งหนึ่ง

นี่คือความจริงที่เราหนีไม่พ้น จะไม่คิดก็ไม่ได้  
เพราะท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ ได้กล่าวไว้ว่า

أَكْثَرُوَا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ

ความว่า “พวกท่านจงระลึกถึงความตายอย่างมากมาย”  
(บันทึกโดยตริมีซีย์และนะซาอีย์)

การระลึกถึงความตายจะทำให้คุณมีความสมถะ  
มีความปรารถนาที่จะทำความดี ไม่อยากกระทำความชั่ว

การกลัวความตายจะทำให้คุณขยันสะสมผลบุญ บูรณะชีวิตของคุณและบูรณะโลกนี้ด้วยคุณธรรมและศีลธรรม

คนที่ไม่กลัวความตายอย่างชาวตะวันตก จะใช้ชีวิตอย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ที่จะควบคุมพฤติกรรมของเขา จึงส่งผลกระทบต่อโลกของเขาให้เป็นโลกแห่งความสำราญ ความบันเทิง และความสนุกสนาน เมื่อมีเรื่องเศร้าโศกก็จะไม่ชอบเอ่ยถึง เพราะพวกนี้ไม่เคยนึกถึงความตายและไม่ชอบเรื่องเศร้า

สำหรับคุณต้องมีคำตอบชัดเจนถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไฟแรง คุณตอบได้มั้ยว่า ถ้าคุณตายเดี๋ยวนี้คุณพร้อมหรือยัง ?